

Hội XiangQi Berlin trân trọng kính mời bạn tham dự



Giải Rainer-Schmidt

về XiangQi (Cờ Tướng / Cờ Trung Quốc)



lịch hẹn	23/24.03.2024 (Thứ Bảy/Chủ Nhật)
địa điểm	Văn phòng SC Eintracht Berlin tại Nhà Thể thao Số nhà 125 đường Eisenacher (ngã tư Blumberger Damm) 12685 Berlin Lưu ý: Địa điểm không có điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật
Chế độ tổ chức	6 (4 + 2) vòng theo hệ thống Thụy Sĩ
Thời gian	suy nghĩ 55 phút + 10 giây/lượt
Phí tham gia	Không thu phí tham gia, điều này sẽ khiến Rainer vui lòng
Giải thưởng	Chứng chỉ PDF cho người chiến thắng, không có giải thưởng vật phẩm
DXB	Với ít nhất 6 người tham gia, giải đấu được tính là giải loại để tham dự giải Vô địch Đơn Đội Đức 2024 của DXB
Nghĩa vụ ghi chép	Nghĩa vụ ghi chép tồn tại cho đến khi thời gian suy nghĩ còn lại ít hơn 5 phút lần đầu tiên. <i>Việc ghi đến một nửa cũng không được coi là đã ghi (Vui lòng quay lại)</i>
Lịch trình Thứ Bảy, ngày 23.03.2024	10:00-10:45 Đăng ký 10:45-11:00 Xếp lịch / Quy tắc 11:00-13:00 Vòng 1 13:15-15:15 Vòng 2 15:30-17:30 Vòng 3 17:45-19:45 Vòng 4 Từ 20:00 trở đi: Phân tích + Sự kiện buổi tối (tùy chọn)
Lịch trình Chủ Nhật, ngày 24.03.2024	từ 09:30 sáng: Ăn sáng 10:00-12:00: Vòng 5 12:15-14:15: Vòng 6 14:30: Lễ trao giải từ 15:00 trở đi: Phân tích + Huấn luyện tự do (tùy chọn)
Chương trình phụ	<ul style="list-style-type: none">✓ Thức ăn và đồ uống được cung cấp với giá cả hợp lý.✓ Cung cấp bữa trưa vào cả hai ngày✓ Vào thứ Bảy, bữa tối có thể được thưởng thức tại nơi diễn ra giải đấu✓ Phòng phân tích sẵn sàng sử dụng✓ Các giải đấu phụ mở
Câu hỏi / Đăng ký	bưu điện: Uwe Doetzki, Strindbergstr. 20, 12621 Berlin thư điện tử: xiangqi@co-tuong.de

Các điều kiện cần thiết sẽ không thay đổi mà không có lý do cường chế, mở rộng về chương trình phụ là có thể, cũng như sự thay đổi hình thức của thông báo này (nhà tài trợ, dịch sang các ngôn ngữ khác)

Tổ chức và thực hiện giải đấu được hỗ trợ bởi Bộ môn Cờ vua của SC Eintracht Berlin, Viện cầu nối Việt-Đức cũng như Tổ chức DXB.

Berlin, ngày 28 tháng 01 năm 2024

Dịch bởi ChatGPT. Trong tình huống nghi ngờ, quy định bằng tiếng Đức được áp dụng.

Viết một nửa cũng không phải là viết

Nghĩa vụ ghi chép các ván cờ trong cờ vua giải đấu đã có ý **Lý do và thực hiện**

nghĩa của nó, muộn nhất là sau khi phân tích ván đấu, người ta sẽ nhận ra giá trị của công việc. Trong cờ vua giải đấu, luôn đảm bảo rằng một ván đấu sẽ được ghi đến cuối cùng, trong tình trạng thời gian sắp kết thúc, bằng cách của các đối thủ.

Trong XiangQi/Cờ Tướng, các ván cờ được chơi ngắn hơn, do đó thường xảy ra tình trạng hết thời gian, và do đó các ván cờ chỉ được ghi đến năm phút trước khi kết thúc. Thường thì ván cờ chỉ quyết định sau đó.

Nhưng sau đó không còn gì được ghi chép nữa.

Cho giải đấu tại Berlin, tôi, như một người tổ chức, muốn có bản ghi chép đầy đủ của các ván đấu, để có thể chụp ảnh và phân tích sau đó. Để đạt được điều này, tôi đề xuất quy định sau:

Người cam kết ghi chép đến cuối ván đấu sẽ nhận được thêm 10 giây thưởng cho mỗi nước đi.

5 giây nên đủ để ghi chép một nước đi.

Các nhà tổ chức chuẩn bị đồng hồ với việc lập trình thêm thời gian cho một hoặc cả hai bên. Các bên có thời gian thêm sẽ được đánh dấu bằng một hình dán.

Nếu một người chơi cho rằng đối thủ của mình không tuân thủ quy định thưởng bằng việc không ghi chép hoặc ghi chép không rõ ràng, anh ta có thể khiếu nại khi đến lượt của mình. Anh ta sẽ dừng đồng hồ và gọi trọng tài. - Trọng tài sẽ so sánh số lượt đi đã ghi chép với bộ đếm lượt đi trên đồng hồ và đánh giá chất lượng của bản ghi chép.

Sự chênh lệch của một lượt đi trong mỗi 15 lượt sẽ làm phiền, nhưng sẽ được dung thứ (ở đây). Một sự chênh lệch lớn hơn sẽ bị phạt 15 giây phạt cho mỗi lượt đi thiếu (bao gồm cả lượt đi dung thứ) - thời gian phạt sẽ được cộng cho người chơi khiếu nại, vì vậy không ai bị mất thời gian do đó.

Kết thúc ván đấu, tôi, như một người tổ chức, muốn các ván đấu được đánh dấu là đặc biệt đẹp, hấp dẫn hoặc học hỏi, cũng như các giai đoạn được cảm thấy là đặc biệt khó khăn. - Vì quy tắc này hiện không thuộc về quy tắc của DXB, nên ở đâu giải, sẽ được thông báo xem nó có được công nhận bởi DXB hay không. Nếu không, sẽ có một giải đấu DXB tiêu chuẩn với bản ghi chép một nửa.

Song song với Giải Rainer-Schmidt, sẽ diễn ra



Các giải đấu phụ mở

như Các giải đấu huấn luyện trí tuệ



lịch hẹn	22./23./24.03.2024 (Thứ Sáu/Thứ Bảy/Chủ Nhật)
địa điểm	Văn phòng SC Eintracht Berlin tại Nhà Thể thao Số nhà 125 đường Eisenacher (ngã tư Blumberger Damm) 12685 Berlin Lưu ý: Địa điểm không có điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật
phòng	Phòng phân tích và nghỉ ngơi, không ở trong phòng của giải đấu chính
Chế độ tổ chức	Giải đấu huấn luyện
Thứ Sáu, ngày 22.03.2024	18:00-22:00: Giải đấu huấn luyện cuối cùng cho giải Rainer-Schmidt
Thứ Bảy, ngày 23.03.2024	12:00-22:00: Giải đấu Thứ Bảy
Chủ Nhật, ngày 24.03.2024	11:00-19:00: Giải đấu Chủ Nhật
lịch trình	<p>Mỗi giải đấu đều có một bảng điểm, trong đó kết quả của các người tham gia được ghi. Việc đăng ký có thể được thực hiện cho đến 60 phút trước khi kết thúc giải đấu thông qua việc ghi vào một vị trí khởi đầu trống trên bảng - tối đa có thể tham gia 29 người chơi (những người tham gia giải đấu chính cũng có quyền chơi ở đây). Mỗi người chơi có thể, nhưng không nhất thiết phải chơi chính xác một lần với mỗi người chơi khác. Trong hàng của người chiến thắng, một dấu + được ghi vào cột của người thua, ngược lại, trong hàng của người thua, một dấu - được ghi vào cột của người chiến thắng. Trong trường hợp hòa, một con số 0 được ghi vào, những trận đấu không được chơi sẽ được giữ trống.</p> <p>Các người chơi sẽ thống nhất về việc chơi gì và như thế nào - và kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Các mâu thuẫn sẽ được giải quyết trên một cách hòa bình. Một trò chơi Cờ Tướng Trung Quốc với mỗi người chơi được cấp 20 phút suy nghĩ là sự ưa thích, nhưng cũng có thể chơi nhiều ván với thời gian suy nghĩ khác nhau và cũng có thể chơi các trò chơi khác (cờ vua, Shogi, JieXi, Janggi), nếu có. Tuy nhiên, cuối cùng, mỗi người chơi chỉ được ghi một dấu +, - hoặc 0.</p> <p>Trong suốt giải đấu, kết quả sẽ được nhập vào một bảng điểm điện tử và kết quả tạm thời sẽ được xác định. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo qua nhóm tin hiệu hoặc qua email vào mỗi ngày.</p>
Phí tham gia	Không thu phí tham gia.
Giải thưởng	Vì không có phí tham gia, nên cũng không có giải thưởng - tuy nhiên: tôi (Uwe Doetzki) sẽ trả tiền cho người chiến thắng của ngày các loại đồ uống của Eintracht sử dụng trong ngày giải đấu - mọi giải thưởng từ nhà tài trợ khác cũng được chào đón
Câu hỏi / Đăng ký	bưu điện: Uwe Doetzki, Strindbergstr. 20, 12621 Berlin thư điện tử: xiangqi@co-tuong.de
	<i>Dịch bởi ChatGPT</i>